



ĐHQGHN VÀ TỈNH HÀ TĨNH THÍ ĐIỂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG NHIỀU LĨNH VỰC TỪ NĂM HỌC 2024-2025 THEO CƠ CHẾ ĐẶT HÀNG

NGÀY 26/4/2024, TẠI HÀ TỈNH, ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐHQGHN DO BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC LÊ QUÂN DẪN ĐẦU ĐÃ CÓ BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH ỦY, UBND TỈNH HÀ TỈNH ĐỂ RÀ SOÁT CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023 VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2024 - 2025. THEO ĐÓ, ĐHQGHN VÀ UBND TỈNH HÀ TỈNH SẼ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO THEO CƠ CHẾ ĐẶT HÀNG.

AN THÁI

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, hướng tới sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của ĐHQGHN trong phục vụ cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương duyên hải miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm, ĐHQGHN đã và đang đẩy mạnh hợp tác với UBND tỉnh Hà Tĩnh một cách toàn diện, trong đó đặt trọng tâm vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý, nâng cao hiệu quả xây dựng, triển khai chính sách và quản trị địa phương. Trong thời gian tới, ĐHQGHN và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chỉ đạo hoàn thiện Đề án sáp nhập Trường ĐH Hà Tĩnh trở thành trường đại học thành viên của ĐHQGHN, trở thành điểm kết nối hợp tác chiến lược.

Giai đoạn 2024-2025, ĐHQGHN và UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai Đề án thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo cơ chế đặt hàng, dự kiến UBND tỉnh cấp khoảng 200 suất học bổng đại học cho học sinh tài năng, triển khai theo

chương trình đào tạo của ĐHQGHN với hình thức 2+2 (2 năm học tại Trường ĐH Hà Tĩnh, 2 năm học tại ĐHQGHN) và theo mô hình a+b với sự tham gia thường xuyên của đội ngũ giáo sư, nhà khoa học ĐHQGHN tại các chương trình đào tạo của Trường ĐH Hà Tĩnh, đảm bảo chất lượng đầu ra và văn bằng do ĐHQGHN cấp.

Bên cạnh đó, ĐHQGHN sẽ triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị địa phương theo phương thức tiếp cận tiên tiến tại Hà Tĩnh, giúp tỉnh nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhằm đưa ra những lời giải phù hợp cho các vấn đề cụ thể, đặc thù, gắn với thực tiễn của địa phương.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất các nội dung trao đổi và bắt đầu thí điểm triển khai mở mới các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo cơ chế đặt hàng. Một số chương trình đào tạo mà ĐHQGHN có thế mạnh và tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận đang có nhu cầu, như: Luật, Công nghệ Thông tin, Khoa học Môi trường, Xây dựng, Quản trị Du lịch và Lễ hành, Quản trị kinh doanh, Công nghệ nông nghiệp...

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao việc ĐHQGHN tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh. Trước mắt, hai bên sẽ tập trung thí điểm đào tạo một số ngành mà ĐHQGHN đang có thế mạnh và uy tín, đồng thời phù hợp với nhu cầu thị trường lao động của tỉnh. Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý cũng là một ưu tiên mang tính bền vững của tỉnh trong giai đoạn này. Tỉnh Hà Tĩnh mong muốn ĐHQGHN sẽ phối hợp triển khai ngay trong năm nay các vấn đề được đã được thảo luận và làm rõ tại buổi làm việc này.